



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓
เรื่อง ผลการประกวดผลงานการจัดทำผลงานหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตร
ด้านทฤษฎีศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการ โรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ดำเนินการ การประกวดผลงานการจัดทำ
ผลงานหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ โรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นั้น

บัดนี้การจัดการประกวดแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การประกวดแข่งขัน ทั้งคณะกรรมการตัดสินชี้ขาด และคณะกรรมการดำเนินงาน ได้ทบทวนผลการประกวดแข่งขัน
ทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลผลการประกวดผลงานการจัดทำผลงานหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้
หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑) ผลการประกวดการประกวดผลงานการจัดทำผลงานหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ โรงเรียนสุจริต) ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๖ ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ - ๓)

จำนวนทีมที่สมัคร ๙ ทีม จำนวนทีมที่เข้าแข่งขัน ๗ ทีม			
ชนะเลิศ	ผลงานที่มีคุณภาพดีมาก	ได้แก่	โรงเรียนวัดสุทธาวาส
รองชนะเลิศ อันดับ ๑	ผลงานที่มีคุณภาพดีมาก	ได้แก่	โรงเรียนวัดมโนรม
รองชนะเลิศ อันดับ ๒	ผลงานที่มีคุณภาพดีมาก	ได้แก่	โรงเรียนบ้านสันติคาม
รางวัลชมเชย	ผลงานที่มีคุณภาพดีมาก	ได้แก่	โรงเรียนบ้านหนองปรือ
รางวัลชมเชย	ผลงานที่มีคุณภาพดีมาก	ได้แก่	โรงเรียนบ้านขากยายจีน
รางวัลชมเชย	ผลงานที่มีคุณภาพดี	ได้แก่	โรงเรียนวัดแหลมฉับ
รางวัลชมเชย	ผลงานที่มีคุณภาพดี	ได้แก่	โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง)

๒) ผลการประกวดการประกวดผลงานการจัดทำผลงานหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ โรงเรียนสุจริต) ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๖ ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ - ๖)

จำนวนทีมที่สมัคร ๘ ทีม จำนวนทีมที่เข้าแข่งขัน ๘ ทีม			
ชนะเลิศ	ผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม	ได้แก่	โรงเรียนบ้านขากยายจีน
รองชนะเลิศ อันดับ ๑	ผลงานที่มีคุณภาพดีมาก	ได้แก่	โรงเรียนบ้านสันติคาม
รองชนะเลิศ อันดับ ๒	ผลงานที่มีคุณภาพดีมาก	ได้แก่	โรงเรียนวัดสุทธาวาส
รางวัลชมเชย	ผลงานที่มีคุณภาพดี	ได้แก่	โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
รางวัลชมเชย	ผลงานที่มีคุณภาพดี	ได้แก่	โรงเรียนวัดมโนรม
รางวัลชมเชย	ผลงานที่มีคุณภาพดี	ได้แก่	โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
รางวัลชมเชย	ผลงานที่มีคุณภาพดี	ได้แก่	โรงเรียนวัดจุกกะเมือ
รางวัลชมเชย	ผลงานที่มีคุณภาพดี	ได้แก่	โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง)

๓) ผลการประกวดการประกวดผลงานการจัดทำผลงานหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรด้านพุทธศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ โรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ - ๓)

จำนวนทีมที่สมัคร ๖ ทีม	จำนวนทีมที่เข้าแข่งขัน ๖ ทีม	
ชนะเลิศ	ผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ได้แก่	โรงเรียนวัดมโนรม
รองชนะเลิศ อันดับ ๑	ผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ได้แก่	โรงเรียนวัดสุทธาวาส
รองชนะเลิศ อันดับ ๒	ผลงานที่มีคุณภาพดีมาก ได้แก่	โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
รางวัลชมเชย	ผลงานที่มีคุณภาพดีมาก ได้แก่	โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
รางวัลชมเชย	ผลงานที่มีคุณภาพดีมาก ได้แก่	โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
รางวัลชมเชย	ผลงานที่มีคุณภาพดี ได้แก่	โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ส่งผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานการจัดทำ ผลงานหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรด้านพุทธศึกษา ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ โรงเรียนสุจริต) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ - ๓) และ ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ - ๖) ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกผลงานในลำดับ ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางจรรีรัตน์ พินิจมนตรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓